

Dân Cuộc Xềng và SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG

Đây là nguồn tin "bí mật" nhưng ban phụ trách cũng ráng "bật mí" một tí để tất cả các Ái Hữu cùng biết để hy vọng có dịp liên lạc tham gia. (Mong các Ái Hữu cũng giữ "bí mật" càng tốt). Số là trong kỳ đại hội đại biểu của Liên Minh Hải Ngoại Phục Quốc Việt Nam vừa qua tại Los Angeles, một ái hữu C.C, anh Đoàn Văn Kiếu (không biết có liên hệ với Đoàn Văn Linh và Đoàn Văn Toại không?) đã được tất cả đại biểu tín nhiệm bầu vào một chức vị rất lớn trong Liên Minh, có thể nói là tương đương với Phó Chủ Tịch Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương. Có lẽ tất cả chúng ta đều đã được biết ái hữu Đoàn Văn Kiếu qua bài "bê tông nạc mê xứ cờ Hué" đăng trong AHCC số 9. Nay chúng ta được biết thêm tinh thần hăng say hoạt động của Ái Hữu trong công cuộc chống cộng phục vụ dân tộc.

Chắc có lẽ ít nhiều chúng ta cũng nghe qua về Liên Minh. Nhưng tiện đây ban phụ trách giới thiệu sơ qua về Liên Minh để các ái hữu cùng hiểu. Liên Minh là một tổ chức vừa kín vừa hở. Mặt hở là cơ quan ngôn luận của Liên Minh - Bán nguyệt san Thức Tỉnh và các đơn vị ra mặt của Liên Minh như các phân khu bộ địa phương. Mặt kín là các hoạt động chống cộng của Liên Minh, liên lạc với kháng chiến quân tại quốc nội, liên lạc với các vị dân cử và các nhà ngoại giao các quốc gia bạn và tham gia các đoàn thể cộng đồng Việt Kiều ở hải ngoại.

Kỳ họp vừa qua là kỳ họp hằng niên chỉ gồm các đại biểu địa phương khắp nơi về để báo cáo công tác đã hoạt động trong năm qua cũng như đề bầu các cơ quan lãnh đạo. (Có trên 100 vị đại biểu về tham dự, không có đại biểu Úc Châu vì đường xa xa xôi).

Kết quả trong việc xây dựng hạ tầng cơ sở rất khả quan, chỉ riêng tại xứ Hoa Kỳ đã có 31 khu bộ trên 31 tiểu bang và 59 phân khu bộ trên 59 thành phố lớn.

Việc cứu trợ, bảo trợ, định cư các đồng hương tỵ nạn cũng đang được tổ chức ngoại vi của Liên Minh thực hiện một cách khả quan. Nhưng người phụ trách cho biết cần thêm rất nhiều người tình nguyện đứng ra bảo trợ, sponsor, để có thể bốc người vào đất Mỹ nhanh và nhiều hơn. (Hiện cơ quan ngoại vi của Liên Minh chỉ bốc được trung bình 50 gia đình mỗi tháng mà nhu cầu cần thiết là từ 200 đến 300 mỗi tháng!).

Việc thiết lập đường dây liên lạc hai chiều với kháng chiến quân tại Quốc Nội đã đang thực hiện. Có 2 đường dây: một thành công, một đã đưa người về Việt Nam 2 lần nhưng chưa bắt được liên lạc. Liên lạc từ trong nước cho biết có 4 lực lượng kháng chiến trong nước đã ngồi lại với nhau lập ra 1 lực lượng chung và lực lượng này đang tìm cách liên lạc với tất cả các đơn vị, các lực lượng đang chiến đấu lẻ tẻ khác. Lực lượng này cũng yêu cầu đại hội đại biểu kỳ này nên tín nhiệm Ban Chấp Hành cũ để dễ bề liên lạc trong ngoài. Đại hội đã đồng thanh chấp nhận đề nghị này nhưng tăng cường thêm nhân sự vào các cơ quan lãnh đạo trung ương và ái hữu Đ.V. Kiếu là một trong các nhân sự được tăng cường.

Việc tiếp tế quân nhu vũ khí về nước: thất bại, ngoài tầm tay hoạt động.

Liên đoàn chí nguyện: thất bại, giải tán.

Việc ngoại vận, đã liên lạc được với các quốc gia bạn nhưng vẫn giữ lập trường chỉ người Việt thương Dân Tộc Việt, không muốn là một Trần Ích Tắc, một Lê Chiêu Thống như xưa nên vẫn còn dè dặt chưa trực tiếp nhân sự giúp đỡ. Đặc biệt một đại biểu tại Minnesota đã vẽ một bức tranh với các câu thơ để tặng đại hội như sau:

TIẾP SỬ VÀNG

VIỆT sử bốn ngàn trang vẽ vàng
NAM phương dựng nước từ Hồng Bàng
LIÊN triều dấu cơ thời suy thịnh
MINH thì chưa từng họa diệt bang
PHỤC chí đánh tan loài quỷ Cộng
QUỐC thù quét sạch lũ sai lang
HẢI thần đây sóng sôi tâm quyết
NGOẠI bái tiên nhân tiếp sử vàng

THIỆN NHÂN